

Chương trình nghệ thuật "Hoa tháng bảy": Tự hào tình yêu quê hương đất nước

06:01 02/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 1/8, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình "Hoa tháng bảy". Thông qua chương trình, Ban Tổ chức muốn hướng đến việc khơi gợi lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước; đồng thời gợi mở những suy nghĩ về trách nhiệm của các thế hệ về trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.



Các đại biểu dự chương trình "Hoa tháng bảy"

Dự chương trình có các đồng chí; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó là

ngày để mỗi người Việt Nam nhớ về nguồn cội, thể hiện truyền thống "hiếu nghĩa bác ái", lòng biết ơn vô hạn đối với những Anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong số các thương binh, liệt sỹ đó, đã có lớp lớp nhà báo đã xông pha ra những chiến trường ác liệt để đưa thông tin và hình ảnh tới bạn đọc, thậm chí trực tiếp cầm súng và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ dựng nước và giữ nước, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hay mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Sự hy sinh cao cả ấy Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đời đời khắc ghi.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Trong số những người con ưu tú đó, có biết bao nhà báo đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, xông pha trên khắp các chiến trường, tham gia vào cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Họ đã dùng ngòi bút của mình như một thứ vũ khí sắc bén, đấu tranh chống lại cường quyền, phản ánh tiếng

nói của nhân dân, động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Chương trình “Hoa tháng Bảy” được tổ chức nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống, đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc tới những anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng. Thông qua chương trình, mong muốn góp một phần nhỏ bé bồi đắp cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm quan tâm, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Từ đó, lan toả ý chí, khát vọng xây dựng một Việt Nam hoà bình, thịnh vượng. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết thêm.



Các tiết mục thuộc phần I “Khúc tráng ca bất tử”

Được chia làm hai phần: "Khúc tráng ca bất tử" và "Tình yêu hòa bình", chương trình "Hoa tháng bảy" đã mang đến cho khán giả những ca khúc quen thuộc, hào hùng về một thời oanh liệt, như: "Bài ca hy vọng", "Bài ca không quên", "Màu hoa đỏ"... thông qua phần biểu diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam; Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Nhật Thủy Idol, Đào Tố Loan, Khánh Linh, Quang Vinh, Minh Châu... Đan xen đó là những phóng sự dẫn dắt, nối tiếp tạo nên tổng thể củachương trình nghệ thuật nhiều cảm xúc đối với người xem.

Nam Trà

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/chuong-trinh-nghe-thuat-hoa-thang-bay-tu-hao-tinh-yeu-que-huong-dat-nuoc>